

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์: G๑๓ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก:

๑. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน (จำนวน ๒ โครงการ)

กลยุทธ์:

๑. บูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗										งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	เพื่อปลูกจิตสำนึกในความรักความภาคภูมิใจ ในสถาบัน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป		+												๑๐๐,๐๐๐	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต
๒	โครงการเย็นอำทัยใจนิสิตร่วมใจ สืบสาน ประเพณีไทยวันสงกรานต์	เพื่อให้บัณฑิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบ ทอดวัฒนธรรม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป														๑๐,๐๐๐	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต
๓	โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม	เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับจิตอาสาแก่นิสิต บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรมนิสิต	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป														๒๐,๐๐๐	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต
๔	โครงการกตัญญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ไหว้ครู	เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องความกตัญญูและ วัฒนธรรมในการเคารพผู้ให้ความรู้	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป														๑๕,๐๐๐	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต
๕	โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอย กระทง	เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีความ พึงพอใจในกิจกรรมลอยกระทง ส่งเสริมให้เกิด การมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีของไทย	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป		+												๑๐,๐๐๐	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPIs) และคำเป้าหมาย	ปี ๒๕๕๖			ปี ๒๕๕๗							งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ "เทศกาลวันเด็ก สืบสานวัฒนธรรมไทย และห่างไกลยาเสพติด"	เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ สอน ในเรื่องพัฒนาการเด็กไทยและส่งเสริมให้ นิสิตใช้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้น				+									๑๐,๐๐๐	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต
๗	โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวัน สงกรานต์	เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบ ทอดวัฒนธรรม	มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐						+							๒๐,๐๐๐	สำนักงานคณบดี
๘	โครงการพัฒนาสุขภาพจิตด้วยพุทธรักษา	- เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตของ นิสิต อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ด้วยวิถีแห่งความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา - เพื่อกล่อมเกลาสรางปัญญาให้บุคคลเกิดการ ตระหนักรู้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุข มีสุข ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ ทางปัญญา โดยประยุกต์สู่การปฏิบัติด้วย แนวคิดทาน ศีล กาวานา	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้น						+							๑๘,๖๐๐	สาขาวิชาสุขภาพจิตและ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
๙	โครงการแบ่งปันน้ำใจแด่ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์เอื้ออาทร และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้น														รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต
๑๐	โครงการกิจกรรมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการงานวิจัย	เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย	มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการระหว่าง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัยอย่าง น้อย ๑ กิจกรรม														สำนักงานคณบดี